



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มหา"ลัยเอกชนขอแก้กฎหมาย9ข้อ สร้างความเท่าเทียมสถาบันรัฐ

นายชวลิต หมั่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในฐานะรองนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่า สสอท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปรับปรุง มินายไชยยศเหมะรัชตะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน โดยทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เสนอให้ปรับปรุง พ.ร.บ.ให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน 9 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการอนุมัติ รับรองหลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรได้เองผ่านสภามหาวิทยาลัย 2.ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาในสาขาวิชานอกสถานที่ได้ทุกหลักสูตร ทุกสถานที่ เช่น ในศูนย์การค้า โรงแรม โรงเรียนอนุบาล ฯลฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก กกอ. 3.การรับรองวิทยฐานะในการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นสูงขึ้น สามารถทำได้โดยอิสระในทุกระดับ ไม่ต้องรับรองวิทยฐานะจากรัฐมนตรี 4.ได้รับยกเว้นการประเมินการจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน

นายชวลิตกล่าวต่อว่า ข้อ 5.ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย 6.ผู้สนับสนุนการศึกษาโดยการบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จำนวนสองเท่าตามประกาศกรมสรรพากร 7.การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน 8.ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของรัฐ และ 9.ลดขั้นตอนการขอวิชาของอาจารย์ชาวต่างชาติที่เชิญมาสอนหรือทำวิจัย

"แม้ว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล แต่ก็ต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างสถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีกำลังพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ข้อเสนอต่างๆ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ซึ่งผมอยากให้
ดำเนินการแล้วเสร็จทันเปิดปีการศึกษา 2550" นายชวลิตกล่าว

หน้า 27